

HƯỚNG DẪN

tuyên truyền thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CV/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Chương trình số 12-CTr/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CV/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn một số nhiệm vụ công tác tuyên truyền như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia vào nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương, đơn vị, khu dân cư thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

2. Tuyên truyền việc triển khai toàn diện, đồng bộ, liên tục các mục tiêu, quan điểm, giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tội phạm; tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra qua hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, tự giác tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Công tác tuyên truyền phải tiến hành thường xuyên, liên tục, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng loại đối tượng và địa bàn nhất là trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tuyên truyền về công tác phối hợp giữa cán bộ, đảng viên và Nhân dân với các cơ quan chuyên môn để nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, sự chủ động sáng tạo của quần chúng Nhân dân trong phát hiện tố giác tội phạm.

II. Nội dung tuyên truyền

Tuyên truyền về các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình số 12-CTr/TU ngày 29/11/2021 của Thành ủy Đà Nẵng về “thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CV/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Trong đó tập trung đi sâu tuyên truyền về các nhiệm vụ và giải pháp trong Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị như sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan chuyên trách trong công tác phòng, chống tội phạm. Thực hiện nghiêm quy định của Đảng về trách nhiệm "nêu gương", đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của đơn vị, địa phương. Xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài, phải thực hiện mọi nơi, mọi lúc, mọi địa bàn, lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm; lấy "chủ động phòng ngừa" từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm tập trung các biện pháp phòng, chống tội phạm. Kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với tích cực phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với những hành vi phạm tội.

2. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm; củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát hiện và giải quyết các xung đột xã hội, hoà giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; làm tốt công tác quản lý những đối tượng có nguy cơ phạm tội, vi phạm pháp luật ngay tại địa bàn cơ sở. Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, phản ánh khách quan, toàn diện công tác phòng, chống tội phạm.

Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp phù hợp, thiết thực và đầu tư nguồn lực cho công tác quản lý, cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng; giám sát và thực hiện các kiến nghị, khiếu nại của nhân dân ở cơ sở, góp phần phòng ngừa và giảm thiểu các yếu tố phát sinh tội phạm.

3. Đấu tranh mạnh mẽ, phản bác những quan điểm, tư tưởng sai trái, luận điệu xuyên tạc, thông tin không đúng sự thật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm. Tích cực tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia; tội phạm lợi dụng thiên tai, dịch bệnh; tội phạm về ma tuý; tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", kinh doanh đa cấp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông

tin, mạng viễn thông; tội phạm về môi trường; tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự con người, tội phạm mua bán người, xâm hại trẻ em...

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao, hành động mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả hơn. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh những hành vi tham nhũng, tiêu cực và bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật.

4. Lãnh đạo, chỉ đạo làm công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, bảo đảm an ninh con người, an ninh, trật tự phù hợp với thực tiễn công tác phòng, chống tội phạm trong từng thời kỳ.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm; kết hợp giữa cải cách tư pháp với cải cách hành chính. Rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách phát triển nhằm bảo đảm chặt chẽ, không để tội phạm lợi dụng hoạt động. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; có biện pháp hữu hiệu bảo vệ người phát hiện, tố cáo hành vi phạm tội, nhất là tố cáo hành vi tham nhũng theo quy định.

5. Tiếp tục kiện toàn cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm từ Trung ương đến địa phương theo hướng gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả thực chất. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan bảo vệ pháp luật đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; tăng cường năng lực các cơ sở đào tạo cán bộ phòng, chống tội phạm thuộc các bộ, ngành chuyên môn. Có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, bị xử lý kỷ luật... Nâng cao hơn nữa cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan về công tác phòng, chống tội phạm.

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm; chú trọng tăng cường lực lượng, cơ sở vật chất cho lực lượng Công an cơ sở để kịp thời giải quyết từ đầu, từ sớm các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự nảy sinh tại cơ sở. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; chú trọng hoàn thiện, thực hiện có hiệu quả hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và ứng dụng thành tựu tiên tiến của khoa học, công nghệ trong công tác phòng, chống tội phạm. Đầu tư kinh phí, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu, thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay.

6. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, kịp thời

phát hiện dấu hiệu tội phạm, có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

7. Tăng cường lực lượng, mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt với các nước láng giềng, các nước có đông người Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập. Tổ chức thực hiện tốt các Công ước quốc tế, Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, Hiệp định hợp tác phòng, chống tội phạm mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban cán sự đảng, đảng đoàn, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố

Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X; Chương trình Số 12-CTr/TU ngày 29/11/2021 của Thành ủy Đà Nẵng, đồng thời, ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện và phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong phòng, chống tội phạm, chỉ đạo quán triệt mỗi cán bộ, đảng viên có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và Nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn thành phố thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm, phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền, công an thông qua họp dân, hội nghị, hội thi văn nghệ, tọa đàm, qua hệ thống loa phát thanh, băng rôn, áp phích, biểu ngữ...thường xuyên vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng tích cực tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời chủ động làm tốt công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội và kịp thời xử lý hoặc phản ánh các vấn đề bức xúc, các vấn đề nổi cộm có liên quan tại cơ sở. Kịp thời động viên, khen thưởng, tuyên truyền, gương người tốt, việc tốt, những kinh nghiệm hay trong công tác phòng, chống tội phạm.

2. **Sở Thông tin và Truyền thông thành phố** triển khai tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chương trình số 12-CTr/TU của Thành ủy Đảng Nẵng; Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CV/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý tội phạm trong lĩnh vực thông tin truyền thông trên mạng xã hội. Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thông tin, báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin

đại chúng và tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng dân cư nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng phòng, chống tội phạm cho nhân dân.

3. Các cơ quan báo, đài thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố

Tăng cường tuyên truyền những nội dung cơ bản trong Chương trình số 12-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CV/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Thường xuyên xây dựng chuyên trang, chuyên mục “An ninh, trật tự” tích cực cập nhật, đăng tải các văn bản pháp luật, hoạt động thực thi pháp luật, các cơ chế, chính sách liên quan về các hoạt động phòng chống tội phạm. Tăng thời lượng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về chủ trương của Đảng, Nhà nước về các chính sách liên quan đến dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, dân chủ.... Bên cạnh đó tuyên truyền người dân về bảo mật thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ internet, viễn thông và mạng xã hội; giới thiệu những kinh nghiệm hay trong việc tham gia công tác phòng, chống mua bán người; xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, góp phần giúp người dân cảnh giác, tránh bị lợi dụng khai thác thông tin để thực hiện hành vi phạm tội.

4. Ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy

Tham mưu cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt tổ chức tuyên truyền Chương trình số 12-CTr/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CV/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố.

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan nhà nước cùng cấp tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm để nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng ngừa, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, người lao động, học sinh, sinh viên...phản ánh khách quan, toàn diện công tác phòng, chống tội phạm, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường nắm bắt các đối tượng nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phạm tội, vùng sâu, vùng xa, các vùng giáp ranh, vùng đồng bào dân tộc, biên giới, biển đảo. Đề xuất khen thưởng, biểu dương đối với những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong triển khai và tổ chức thực hiện công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Trên đây là Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CV/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa

phương tuyên truyền thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Thành ủy để theo dõi, tổng hợp và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TW,
- Cơ quan TT BTGTW tại ĐN,
- Thường trực Thành ủy,
- Ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Mặt trận và các đoàn thể CT-XH,
- Các sở, ban, ngành TP,
- Lãnh đạo Ban,
- BTG, BTH các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy,
- Các báo, đài, Công TTĐT TP,
- Lưu VT, P.TT-BC-XB.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Mai Thị Thu

Mai Thị Thu